

กฎหมาย ว่า ด้วย การ ลด อัตราเงินเฟ้อ สำหรับ ผู้ ประกอบการที่ ประสบกับ การเลือกปฏิบัติ ใน โครงการเงินกู้ที่ดินเพาะปลูกจาก USDA

(อัปเดต ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2023 โปรดตรวจสอบ <https://www.farmers.gov/22007> สำหรับการ อัปเดต)

ภาพรวม

มาตรา 22007 ของ รัฐบัญญัติ การลด อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งลงนาม โดย ประธานาธิบดีไบเดน ใน เดือนสิงหาคม 2022 ได้ ให้ความช่วยเหลือ ด้านการเงิน จำนวน 2.2 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ แก่เกษตรกร เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และ เจ้าของที่ดิน ป่าไม้ ที่ ประสบกับการเลือกปฏิบัติ ในโครงการ ให้กู้ยืม ที่ดินเพาะปลูกของ USDA ก่อน วันที่ 1 มกราคม 2021

USDA ได้ มีการดำเนินการ ทันที เพื่อ จัดการ ประชุม รับฟัง ความ คิดเห็น ของสาธารณชน เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของโปรแกรม เพื่อให้ แน่ใจ ว่า เกษตรกร ผู้สนับสนุน นักวิชาการ สภานิติบัญญัติ รัฐบาลของชนเผ่า และ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้ รับการรับฟัง USDA ได้ให้คำมั่นสัญญาว่า จะชำระเงิน แก่เกษตรกร ภายใน สิ้น ปี 2023

เรา อยู่จุด ไດ ในขณะนี้

หลังจาก พิจารณา ความคิดเห็น ของสาธารณชน แล้วใน เดือนมีนาคม 2023 USDA ได้ประกาศถึงโครงสร้างพื้นฐานของ โครงการ ทาง IRA ระบุว่าจะต้องส่งมอบความช่วยเหลือ นี้ให้ กับผู้ ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดย เจ้าหน้าที่ปกครองโครงการ ี นอกภาครัฐ

USDA อยู่ ในกระบวนการ สรุป แผน กับ ผู้จำหน่าย ซึ่งจะ ทำ หน้า ที่ เป็นผู้ดูแล ระดับประเทศ และ ศูนย์กลาง ระดับภูมิภาค 4 แห่ง ที่ จะดำเนินการติดต่อและ เปิดให้มีการสมัครลงทะเบียนจากเกษตรกร ที่มีสิทธิ์รับเลือก

ขั้นตอนการรับสมัครยังไม่เปิดให้ใช้บริการ USDA และผู้จำหน่ายกำลังดำเนินการ เพื่อให้ แน่ใจว่ากระบวนการ จะเป็นไปอย่าง ราบรื่นและ ให้ความช่วยเหลือ ทางเทคนิค จะพร้อมให้บริการ การสมัครลงทะเบียนโครงการ นี้ไม่ มีค่าใช้จ่าย และ ไม่จำเป็นต้อง ใช้ทนายความ

USDA ได้สนับสนุน ผู้จำหน่าย ให้ร่วมมือ กับ องค์กร ที่ มีประสบการณ์ ในด้านเกษตรกรรม และ ทำงาน ร่วมกับ ผู้ประกอบการ และมี ความเกี่ยวข้องกับ USDA โดยคู่ค้า หรือ ผู้รับเหมารายย่อย เหล่านี้ อาจ ทำการยื่นขอ ความช่วยเหลือ ด้าน การเงิน และ ช่วยเหลือ ผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน ขั้นตอนการสมัครขอรับ ความช่วยเหลือ ด้านการเงิน

นอกจากนี้ USDA ยังได้นำ ผู้ให้บริการร่วม ที่ได้รับความไว้วางใจ อื่น ๆ มาช่วย ดำเนินการให้ได้รับ ความช่วยเหลือ ทาง เทคนิค และแจ้ง ให้ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทราบ เกี่ยวกับโครงการ และ มีโอกาส ในการสมัครลงทะเบียน

ผู้จำหน่าย ที่ จะประมวลผล การขอรับสิทธิ์ ได้แก่ Midtown Group ซึ่ง จะทำ หน้า ที่ เป็น ผู้บริหาร ระดับชาติ Windsor Group ซึ่ง จะให้บริการแก่เกษตรกร ใน ภาค ตะวันออก ของ สหรัฐอเมริกา และ Analytic Actitions ซึ่ง จะให้บริการ ในภาคตะวันตก ทั้ง 3 องค์กร มี ประสบการณ์ ใน การบริการระดับมืออาชีพ สนับสนุนสัญญาของรัฐบาลและโครงการ USDA

ขั้นตอนต่อจากนี้

ข้อกำหนด เกี่ยวกับ ขั้นตอน การสมัครของ ผู้ประกอบการ และ หมายกำหนด การ จะประกาศให้ทราบ ในเร็ว ๆ นี้

USDA มีเป้าหมาย ที่จะ จัดสรรการชำระเงิน ให้แก่ ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบ ภายในสิ้น ปี 2023 ข้อมูล เพิ่มเติม จะ ประกาศในเว็บไซต์ <https://www.farmers.gov/22007>

เรียนรู้ เพิ่มเติม

รายละเอียด เจาะๆ เกี่ยวกับ ขั้นตอน การสมัครสำหรับผู้ประกอบการ และหมายกำหนดการ จะประกาศ ให้ทราบ ใน สัปดาห์ ที่จะ ถึงที่เว็บไซต์ <https://www.farmers.gov/22007> หากต้องการ ความช่วยเหลือ หรือต้องการสอบถาม เพิ่มเติม โปรด ส่งอีเมล ไปที่ askusda@usda.gov

จะ ทำ อย่างไร หาก คุณ กำลังประสบ ปัญหาการเลือกปฏิบัติ ใน โโครงการ USDA หรือ ต้องการ คำตอบ เกี่ยวกับ การร้องเรียนที่ได้ส่ง มาก่อนหน้านี้

หาก คุณกำลังประสบ กับการเลือกปฏิบัติ คุณ สามารถ ติดต่อ สำนักงาน เลขาธิการผู้ช่วย เพื่อสิทธิพลเมือง (OASCR) ได้ที่เว็บไซต์ <https://www.usda.gov/oascr/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer>, ฝ่าย บริการวิจัย ข้อมูล ที่ หมายเลขโทรศัพท์ (632-9992 โทร ฟรี) 866 หรือ ส่ง อีเมล ไปที่สำนักงาน เลขาธิการ ผู้ช่วย เพื่อสิทธิ พลเมือง ที่ CR-INFO@usda.gov

ผู้ ที่หุนวก บกพร่องทางการได้ยิน หรือ มีปัญหา ด้านการพูด สามารถ ติดต่อ OASCR ผ่าน ทาง Federal Relay Service ที่ 711 สำหรับผู้ ที่ ต้องการติดต่อเป็น ภาษาสเปนสามารถใช้บริการได้ที่ 800 - 845 - 6136

Tom Vilsack เลขาธิการ USDA กล่าวว่า

"กองทุนเหล่านี้เป็นเพียงอีกก้าวหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่ความยุติธรรมและความเสมอภาคของ USDA

กระบวนการช่วยเหลือทางการเงินที่เป็นกลางและครอบคลุมผ่านโครงการนี้ ทาง USDA จะน้อมรับความผิดพลาดในอดีตและเปิดช่องทางโอกาสการรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และเจ้าของที่ดินป่าไม้ที่ประสบกับการเลือกปฏิบัติจาก USDA"

"ด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินนี้ เป้าหมายของเราคือการทำให้แน่ใจว่าบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ได้รับข้อมูลที่เพียงพออีกทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ วิธีการลงทะเบียน สิ่งที่เราคาดหวังจาก USDA ในแต่ละขั้นตอน ในขณะที่เราทำงานเพื่อทำให้โครงการทั้งหมดของเรามีความเที่ยงตรง เข้าถึงได้ และซึ่งรับผิดชอบได้มากขึ้น เรากำลังใช้หลักการเดียวกันนี้เพื่อทำให้แน่ใจว่าชาวอเมริกันทุกคนรู้ถึงการมีส่วนร่วมกับการให้บริการของ USDA เพื่อให้เราสามารถป้องกันความไม่เท่าเทียมได้ดียิ่งขึ้นและสร้างความไว้วางใจระดับใหม่กับองค์กรของประชาชนนับจากนี้ต่อไป"